

Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết với WTO

(chinhphu.vn) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WTO hỗ trợ các kỹ thuật cần thiết để Việt Nam thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam với WTO và các hiệp định của WTO.



Sáng ngày 15/9 (giờ Thụy Sĩ), tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã có các buổi làm việc với ban lãnh đạo WTO, ông Roberto Azevedo, Tổng giám đốc WTO, ông Karl Brauner, Phó Tổng giám đốc WTO và ông Xavier Carim, Chủ tịch Đại hội đồng WTO nhằm tìm hiểu các định hướng phát triển của WTO trong bối cảnh hiện nay và thúc đẩy sự ủng hộ của WTO đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Phát biểu với các lãnh đạo WTO, Phó Thủ tướng Vương

Đình Huệ khẳng định WTO có vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; đánh giá cao vai trò của hệ thống thương mại đa biên trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại toàn cầu và khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam tại WTO; ủng hộ việc nâng cao vai trò của WTO và các sáng kiến, hoạt động của WTO căn cứ theo trình độ phát triển của mình. Phó Thủ tướng đã đề nghị WTO dành cho Việt Nam các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để có thể thực thi đầy đủ các hiệp định của WTO; tận dụng tối đa quyền lợi thành viên; tiếp

các thông tin thương mại và tăng cường hiểu biết của đồng bào thành phần xã hội về các vấn đề liên quan WTO. Với tư cách là nền kinh tế chủ nhà APEC 2017, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp củng cố hệ thống thương mại đa phương nói chung và nỗ lực thúc đẩy đàm phán để có những kết quả cụ thể chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11 (MC11) sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Argentina. Các lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đã đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; hoan nghênh những đóng góp của

Việt Nam trong thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng chương trình nghị sự của MC11. Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam và chia sẻ những nội dung chuẩn bị cho MC11. Tổng thư ký cũng khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ thống thương mại đa phương có tính đoàn kết, minh bạch và bao trùm. Nhân dịp này, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương và Viện Đào tạo

và Hợp tác kỹ thuật của WTO (ITTC) đã ký thỏa thuận hợp tác kỹ thuật để tiến hành tổ chức một khóa đào tạo khu vực về kỹ năng đàm phán thương mại cao cấp tại Hà Nội, dự kiến trong nửa đầu tháng 11 năm 2017.

Chiều cùng ngày, trong buổi làm việc với ông Yves Mirabaud, Chủ tịch và ông Edouard Cuendet, Giám đốc Hiệp hội Trung tâm Tài chính Geneve, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin về các chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Hai bên đã trao đổi về các khả năng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn; tăng cường thể chế và năng lực quản trị, điều hành các định chế tài chính theo chuẩn mực quốc tế và xây dựng một trung tâm tài chính. Phó Thủ tướng cũng đã đề nghị Hiệp hội Trung tâm Tài chính Geneve mở rộng quan hệ với các hiệp hội trong thị trường tài chính của Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ cũng như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về thị trường tài chính.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn về những đóng góp tích cực vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneve. Phó Thủ tướng đề nghị Phái đoàn nỗ lực hơn nữa trong bảo đảm lợi ích của Việt Nam và chia sẻ diễn đàn đa phương, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Cuối giờ chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Thụy Sĩ và lên đường sang thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

Cảnh sát biển chung sức cùng VNPT bảo vệ cấp quang biển quốc tế

(vietnamplus.vn) Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát biển dùng ca nô đi phát tờ rơi, tuyên truyền các tài đánh cá, tàu hàng, bà con ngư dân... nhằm bảo vệ tuyến cấp quang biển quốc tế.

Thực tế cho thấy, trong vài năm gần đây, sự cố đứt cáp quang trong và ngoài vùng biển Việt Nam không phải là điều hiếm gặp. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc mất tín hiệu trên các tuyến cáp quang biển song phần lớn các sự cố là do hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân trong vùng biển cấp đi qua.

Để giảm tình trạng xảy ra sự cố cáp quang biển, trong thời gian qua VNPT đã chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân. Mới đây, tập đoàn này đã cùng phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lực lượng công an, đồn biên phòng, ban chỉ huy quân sự quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để tăng cường công tác tuần tra, giám sát bảo vệ tuyến cáp quang biển và trạm cáp biển tại trạm cáp biển Hòa Hải. Đây là trạm cáp bờ của SMW-3 và APG - hai tuyến cáp quang biển lớn mà VNPT đang quản lý, khai thác.

Các bên đã cùng phối hợp dùng ca nô đi phát tờ rơi, tuyên truyền cho các tàu đánh cá, tàu hàng, ngư dân trên đảo Cù Lao Chàm và các tàu khác về các tọa độ trong điểm tuyến cáp quang biển quốc gia, các hành vi có thể ảnh hưởng đến tuyến cáp quang; phát loa tuyên truyền nâng cao ý thức cho các tàu đánh cá, tàu hàng đang đi gần khu vực có tuyến cáp quang biển đi qua...

KHẮC PHỤC NƯỚC TRỒNG THỦY SẢN...

(Tiếp theo trang 1)

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên sông lớn kết hợp mưa đã làm cho 9.800m bờ bao ở 6 xã của huyện Kiến Xương bị tràn. Trong đó, xã Vũ Hòa 1.400m, xã Vũ Bình 2.600m, xã Bình Thanh 300m, xã Hồng Tiến 4.000m, xã Minh Tân 500m, xã Trà Giang 1.000m. Theo thống kê ban đầu, nước tràn qua bờ bao đã làm 230ha nuôi trồng thủy sản của huyện bị ngập. Trong đó, các xã bị ngập nhiều là Hồng Tiến 100ha, Trà Giang 30ha, Vũ Hòa 30ha, Vũ Bình 25ha, Minh Tân 25ha...

Trước tình hình trên, huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là thông tin về mưa, lũ để chủ động phòng, chống. Khẩn trương khắc phục sự cố bờ bao. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng mất tài sản của nhân dân ở vùng bị ngập lụt. Sau khi nước rút, tiến hành rà soát, thống kê những thiệt hại để có biện pháp xử lý. Huy động lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

ĐOÀN LƯU HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

thích nhà Trần ngay trên chính mảnh đất đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của triều Trần, các lưu học sinh được nghe giới thiệu về các giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh đặc sắc và dâng hương các vua Trần. Cũng trong chuyến đi, đoàn đến khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn để tìm hiểu về vị danh nhân đất Việt, người con ưu tú kiệt xuất của quê hương Hưng Hà và tham quan đền A Sào - đệ nhị sinh từ, nơi thờ Quốc Công Tiết Chế - Hưng Đạo Đại Vương thuộc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ. Kết thúc chuyến đi, đoàn lưu học sinh Campuchia dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh - công trình văn hóa lịch sử mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, nơi ghi danh hơn 51.000 liệt sĩ của 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Chuyến tham quan giúp các lưu học sinh Campuchia hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đồng thời khích lệ, động viên các em trong học tập và các hoạt động xã hội, góp phần hòa nhập vào môi trường văn hóa, cộng đồng Việt Nam.

3.747 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Tháng 8/2017, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 3.747 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 62 xe khách, 435 xe tải, 209 xe con, 42 xe đầu kéo, 2.999 xe mô tô; tạm giữ 456 phương tiện, tước 373 giấy phép lái xe các loại. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2,8 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, chỗ quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt quá tốc độ cho phép...

Những tháng cuối năm, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

PHẠM HÙNG

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Sau nhiều ngày cử trình sát theo dõi, vừa qua, tại khách sạn Vườn Xoài thuộc tổ 28, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1978, trú tại tổ 9, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét trên người và nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 48,4328 gam ma túy đá, 55,2569 gam heroin và 139,5889 gam ketamin cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận số ma túy trên của mình tại thành phố Nam Định mang về Thái Bình tiêu thụ.

VŨ TIẾN

THÁI THỤY Bảo đảm an ninh trật tự tại các cụm công nghiệp

Để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự tại các cụm công nghiệp, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển công nghiệp cũng như kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Trính, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Khu vực Trung tâm điện lực Thái Bình và cụm công nghiệp Thái Thọ, Mỹ Xuyên (Thái Thụy) là địa bàn có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, nằm trong quy hoạch khu kinh tế Thái Bình. Hiện tại đã có nhiều dự án lớn được triển khai tại khu vực như Trung tâm điện lực Thái Bình, Nhà máy Amon Nitrat, hai cụm công nghiệp Thái Thọ, Mỹ Xuyên được quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Với vị trí và tầm quan trọng trên đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự nhiệm vụ rất nặng nề. Những năm qua, Công an huyện Thái Thụy đã chỉ đạo Đồn Công an Mỹ Lộc chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp nhiều biện pháp giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với việc tăng cường sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng, Công an huyện Thái Thụy đã chỉ đạo Đồn Công an Mỹ Lộc phối hợp với lực lượng bảo vệ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tuần tra tại công trường.



Đồn Công an Mỹ Lộc phối hợp với lực lượng bảo vệ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tuần tra tại công trường.

đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Mỹ Lộc và vùng phụ cận. Trong đó, đã chủ động nắm và đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh trật tự trong khu vực, tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện huy động sức mạnh của hệ thống chính trị đấu tranh làm thất bại

mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, kiểm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự an ninh giao thông. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn Công an Mỹ Lộc đã phối hợp với các lực lượng

chức năng điều tra, bắt giữ, triệt phá 12 ổ nhóm tội phạm, liên quan đến trộm cắp tài sản tại công trường, tổ chức sử dụng ma túy... Trong đó, Đồn Công an Mỹ Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh triệt phá thành công băng nhóm

NGUYỄN TÙNG